

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 32.60 แข็งค่าต่อเนื่อง ตลาดจับตาตัวเลขส่งออกไทย ให้กรอบวันนี้ 32.50-32.80

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ย. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.60 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นมาจากปิดวันก่อนที่ระดับ 32.85 บาท/ดอลลาร์

ตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ตามการอ่อนค่าลงต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ หลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนก.ย. ออกมาแย่กว่าคาด สะท้อนความกังวลภาวะตลาดแรงงาน ทำให้ตลาดยังคงคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจต้องเร่งลดดอกเบี้ยมากกว่าที่ระบุไว้ใน Dot Plot ล่าสุด

สำหรับฝั่งไทยวันนี้ ตลาดจะรอลุ้นรายงานยอดการค้าระหว่างประเทศ เดือนส.ค. ซึ่งนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่า ทั้งยอดส่งออกและยอดนำเข้า มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6% แต่อาจขาดดุลการค้าเล็กน้อย

ทั้งนี้ ประเมินแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาทว่า โมเมนตัมการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท มีกำลังมากกว่าที่คาดไว้

"เกิดจาก Surprise มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของทางการจีน ที่พลิกมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีน จนทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นร้อนแรง ขณะเดียวกันเงินหยวนจีนก็แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง และหนุนการแข็งค่าของสกุลเงินฝั่งเอเชีย" นายพูน ระบุ

นายพูน มองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.50-32.80 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 143.17 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 144.26/28 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1193 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.1134/1137 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 32.938 บาท/ดอลลาร์

-นายกรัฐมนตรีนครินทร์ (Kick Off) การโอนเงิน 10,000 บาทให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคนพิการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 14.5 ล้านคน ซึ่งดีเดย์วันนี้เป็นวันแรกสำหรับผู้พิการ และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่หมายเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 0 โดยรัฐบาลจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่กลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง ตามลำดับคิวจากเลขท้ายบัตรประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25,26,27 และ 30 ก.ย.67

-กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จะแถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ เดือนส.ค.67 ต้องติดตามว่ามูลค่าการส่งออกของไทย จะยังขยายตัวได้ต่อเนื่องหรือไม่ โดยล่าสุดนักวิเคราะห์คาดว่า การส่งออกเดือนส.ค. จะขยายตัวได้อย่างน้อย 6%

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (24 ก.ย.) หลังมีรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลงมากกว่าคาดในเดือนก.ย. ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาวะตลาดแรงงานในสหรัฐฯ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ในวันอังคาร (24 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 24.50 ดอลลาร์ หรือ 0.92% ปิดที่ 2,677.00 ดอลลาร์/ออนซ์

-นักลงทุนยังเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยล่าสุด กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) เปิดเผยว่า กองทัพอิสราเอลสามารถปลดปล่อยผู้บัญชาการกองกำลังจรวดและขีปนาวุธ ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ รวมทั้งผู้บัญชาการทหารอีกหลายราย หลังจากใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเมื่อวานนี้

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

-นักลงทุนยังรอดูถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในการประชุมว่าด้วยตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. เวลา 09.20 น. ตามเวลาสหรัฐฯ หรือ 20.20 น. ตามเวลาไทย

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้เวลาพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้